

บริษัทการค้าอเนกประสงค์ที่มีประสบการณ์มากกว่า 100 ปี



“เราประสานงานและทำงานกับลูกค้าอย่างใกล้ชิด พร้อมให้บริการวิศวกรรมและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์หล่อโลหะให้กับลูกค้า”

Soichiro Kusano, ประธานบริษัทและซีอีโอ, Kusano Co., Ltd.

Kusano คือบริษัทการค้าที่เชี่ยวชาญเรื่องวัตถุดิบที่ใช้ในโรงหล่อ พร้อมบริการอื่น ๆ อีกมากมายที่เพิ่มเข้ามาเรื่อย ๆ ตลอดระยะเวลา 109 ปี นับตั้งแต่ก่อตั้ง “เราเคยจำหน่ายเพียงแค่วัตถุดิบเท่านั้น แต่ในตอนนี้เราประสานงานและทำงานกับลูกค้าอย่างใกล้ชิด” คุณ Soichiro

Kusano คือผู้เชี่ยวชาญด้านเหล็กและเหล็กกล้าที่จัดหาวัตถุดิบให้กับอุตสาหกรรมการหล่อ พร้อมทั้งเดินหน้าขายธุรกิจต่อไปเพื่อให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย

Kusano ประธานบริษัทและซีอีโอกล่าว “เราให้บริการวิศวกรรมร่วมกับการจำหน่ายเครื่องจักรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและให้ความสำคัญกับการประสานงานขายผลิตภัณฑ์หล่อของลูกค้า”



ผลิตภัณฑ์หล่อ

การพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องคือส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ระยะกลางจาก Kusano ซึ่งประกอบด้วยเป้าหมายหลากหลายประการ “ข้อแรกคือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอีก 100 ปีข้างหน้า” คุณ Kusano กล่าว “ข้อที่สองคือ การให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์เฉพาะกลุ่ม สิ่งนี้สำคัญมากครับ

เนื่องจากการใช้ผลิตภัณฑ์กระแสหลักแข่งกับบริษัทใหญ่ ๆ เป็นเรื่องที่ทำได้ยากมาก ข้อสามคือการลงทุนเชิงรุก เรากำลังต้องการความร่วมมือและเข้าซื้อกิจการในภาคส่วนการขนส่งและวิศวกรรม”

“นอกจากนี้เราต้องการให้ความสำคัญกับเศษเหล็กเนื่องจากมีความต้องการที่สูง และเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายเรื่องความเป็นกลางทางคาร์บอน” คุณ . เสริม



แผนที่ตลาด

Kusano มุ่งมั่นในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของทางยูเอ็น พร้อมรับบทบาทสำคัญในการช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม “หลายบริษัท

รู้ว่าตัวเองต้องเปลี่ยนแปลงอะไร แต่ไม่รู้ว่าต้องทำอะไร บริษัทการค้าคือปัจจัยสำคัญที่จะยื่นมือเข้าช่วยเหลือด้วยการให้คำปรึกษาว่าภาคส่วนหรือตลาดใดที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของพวกเขามากที่สุด”

นอกจากนี้ แผนระยะกลางของ Kusano ประกอบด้วย การทำให้เป็นที่รู้จักในต่างประเทศ ซึ่งในตอนนี้มีบริษัทย่อยอยู่ที่จีน อินโดนีเซีย และเวียดนาม “เราให้ความสำคัญกับทวีปเอเชียเป็นหลักที่ตลาดกำลังเติบโต เนื่องจากมีประชากรเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ” คุณ Kusano กล่าว



ไฟล์เรซินข้าว

 草野産業株式会社
Kusano Co., Ltd.
www.kusanoco.com/en